

สำนักงาน สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. ๐๒-๕๔๒-๘๑๓๒ ภายใน ๖๔๕๔๐๓

ที่ อว ๖๕๐๑.๐๑/๒๖๖

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง การคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทผู้บริหาร ซึ่งเลือกจากผู้ดำรงตำแหน่ง คณบดี ผู้อำนวยการ หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือสำนัก

เรียน

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทผู้บริหาร ซึ่งเลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี ผู้อำนวยการ หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือสำนัก ลงวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทผู้บริหาร ซึ่งเลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี ผู้อำนวยการ หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือสำนัก แทนตำแหน่งที่ว่าง ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทผู้บริหาร ซึ่งเลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี ผู้อำนวยการ หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือสำนัก แทนตำแหน่งที่ว่าง ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทผู้บริหาร ซึ่งเลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี ผู้อำนวยการ หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือสำนัก แทนตำแหน่งที่ว่าง ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

เนื่องจากวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทผู้บริหาร จะครบวาระในวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้การได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทผู้บริหาร ซึ่งเลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี ผู้อำนวยการ หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือสำนัก เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทผู้บริหาร ซึ่งเลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี ผู้อำนวยการ หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือสำนัก ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงขอเชิญคณบดี ผู้อำนวยการ หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือสำนัก ที่ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร สมัครเข้ารับการคัดเลือก โดยผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องส่งแบบสมัครเข้ารับการคัดเลือก ข้อมูลประวัติ ผลงาน และวิสัยทัศน์ในการเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทผู้บริหาร ตามแบบฟอร์มที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัยกำหนด มายังสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๙ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ระหว่างวันอังคารที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๘.๓๐ น. ถึงวันศุกร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๓๐ น. โดยยื่นแบบสมัครด้วยตนเอง หรือ มอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะเป็นผู้ยื่นแทน

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทผู้บริหาร ในวันจันทร์ที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และดำเนินการตามหลักเกณฑ์วิธีการที่คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร กำหนดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ ได้แนบกำหนดการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทผู้บริหาร ซึ่งเลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี ผู้อำนวยการ หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือสำนัก แบบสมัครเข้ารับการคัดเลือก และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทผู้บริหาร ซึ่งเลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี ผู้อำนวยการ หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือสำนัก ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ มาด้วยแล้ว



(รองศาสตราจารย์ศรปราชญ์ ธโนศวรรยางกูร)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์



กำหนดการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทผู้บริหาร
ซึ่งเลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี ผู้อำนวยการ หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ที่มีฐานะเทียบเท่าคณบดี วิทยาลัย สถาบัน หรือสำนัก

วัน-เดือน-ปี	กิจกรรม
วันจันทร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น.	สำนักงานสภามหาวิทยาลัยมีหนังสือแจ้งเชิญคณบดี ผู้อำนวยการ หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณบดี วิทยาลัย สถาบัน หรือสำนัก สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทผู้บริหาร ซึ่งเลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี ผู้อำนวยการ หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณบดี วิทยาลัย สถาบัน หรือสำนัก พ.ศ. ๒๕๕๙
วันอังคารที่ ๑๑ – วันศุกร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓	คณบดี ผู้อำนวยการ หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณบดี วิทยาลัย สถาบัน หรือสำนัก ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ส่งแบบสมัครเข้ารับการคัดเลือก ข้อมูลประวัติ ผลงาน และวิสัยทัศน์ในการเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทผู้บริหาร ตามแบบฟอร์มที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัยกำหนด มายังสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๙ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน <u>ซึ่งต้องมีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกที่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี ผู้อำนวยการ หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณบดี วิทยาลัย สถาบัน หรือสำนัก จำนวนไม่น้อยกว่าสามคน</u>
วันจันทร์ที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓	<input type="checkbox"/> สำนักงานสภามหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทผู้บริหาร <input type="checkbox"/> วิชาการแทนอธิการบดี มีหนังสือเรียกประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท ผู้บริหาร ซึ่งประกอบด้วย คณบดี ผู้อำนวยการ หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณบดี วิทยาลัย สถาบัน หรือสำนัก <u>ซึ่งไม่ได้เป็นผู้เข้ารับการคัดเลือก</u>
วันจันทร์ที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น ๒ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี	ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร ครั้งที่ ๑ เพื่อเลือกประธานกรรมการและเลขานุการ และกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการคัดเลือก
วันอังคารที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓	ประธานคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร ลงนามประกาศคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการในการคัดเลือก

วัน-เดือน-ปี	กิจกรรม
<p>วันจันทร์ที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น ๒ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี</p>	<p>ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร ครั้งที่ ๒ เพื่อรับฟังการแสดงความวิสัยทัศน์ของผู้สมัครเข้ารับการศึกษา และดำเนินการคัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร จำนวนสามคน แล้วจัดทำเหตุผลเชิงวิเคราะห์ประกอบการคัดเลือก เสนอต่อรักษาการแทนอธิการบดี เพื่อดำเนินการออกประกาศผลการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร ซึ่งจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป โดยมีกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งสามปี</p>
<p>วันพฤหัสบดีที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น ๒ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี</p>	<p>สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมวาระพิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ รับทราบผลการคัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร</p>